

THÀNH ỦY CAO BẰNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

TÀI LIỆU
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
Tháng 7 năm 2023

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TRONG NỘI BỘ CỦA ĐẢNG

Stt	Nội dung
1	Một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
2	Truyền thông về quyền con người năm 2023
3	Kế hoạch số 292-KH/BCĐ, ngày 08/6/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023
4	Hướng dẫn số 1285/HD-UBND, ngày 01/6/2023 của UNND thành phố Cao Bằng về các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5	Tin hoạt động của Thành phố

II- NỘI DUNG

1. Một số kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Kết quả chủ yếu của Hội nghị như sau:

1.1. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

** Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII*

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong nửa nhiệm kỳ XIII với nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Song, với ý chí, quyết tâm cao đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực như sau:

- *Kinh tế - xã hội*: Cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%; dự báo năm 2023 Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%... Các chỉ tiêu quan trọng về thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại... đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Điểm mới rất quan trọng của nhiệm kỳ này là, chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế - xã hội của cả nước - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

- *Quốc phòng, an ninh, đối ngoại*: Từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục

củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Thành công của các chuyên thăm, các cuộc điện đàm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là chuyên thăm Trung Quốc, các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước láng giềng, các nước trong khu vực là minh chứng rõ nét các hoạt động đối ngoại thời gian qua.

- *Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc*: Tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là, các hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Quốc hội, Chính phủ khóa XV và của các khối như: Nội chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại, Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... được tổ chức rất đồng bộ, bài bản và thành công ngay từ đầu nhiệm kỳ đã sớm định hướng rõ ràng, đúng đắn cho việc tiếp tục đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hệ thống các cơ quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách tư pháp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

- *Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực* có nhiều đổi mới rất tích cực, như: Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bước đầu thực hiện có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây... Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

- *Xây dựng, chỉnh đốn Đảng* tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt". Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Những kết quả, thành tựu chủ yếu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng có 4 nguyên nhân chính:

+ Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng với những chủ trương, đường lối đã được thực tế thời gian qua chứng minh là đúng đắn, phù hợp;

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn;

+ Sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới đồng bộ, có hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

+ Sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

- Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập; những điểm nghẽn, nguyên nhân và phương hướng khắc phục; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII.

** Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng*

- *Về phát triển kinh tế*: Tiếp tục quán triệt thật sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cản trở mắt lẩn lâu dài, của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyên biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- *Về phát triển văn hóa - xã hội*: Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn, đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội.

- *Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại*: Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao; làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

- *Về xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị*: Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

- *Năm là, về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng*: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng để các Tiểu ban này, nhất là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự, sớm đi vào hoạt động, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

1.2. Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII

Trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII, ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 96-QĐ/TW, và ngày 06/4/2023 đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TW "Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII". Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư (một số ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là ủy viên Ban Bí thư).

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII của Đảng (*theo 3 mức: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm" và "Tín nhiệm thấp"*). Nêu rõ việc công khai kết

quả tín nhiệm các chức danh được lấy phiếu trong Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 10, Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính.

1.3. Một số vấn đề quan trọng khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; biểu quyết, thống nhất đề đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm.

2. Truyền thông về quyền con người năm 2023

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028. theo đó, hoạt động truyền thông về quyền con người tập trung vào các nội dung:

- Các thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

+ Thành tựu bảo đảm quyền tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng vào đồng bào theo đạo Tin lành. Vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, công nhận tổ chức tôn giáo, cấp phép các điểm nhóm tôn giáo.

+ Nhận diện đấu tranh với các hiện tượng “tà đạo”, “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” xâm phạm an ninh quốc gia (Hội thánh Tin lành Đấng Christ, Dương Văn Minh, Bà Cô Dợ...). Chủ động phản bác các thông tin thiếu khách quan, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tôn giáo.

- Bảo đảm quyền của đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; quyền tiếp cận giáo dục, y tế; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; quyền tiếp cận thông tin, thụ hưởng thông tin.

- Phòng, chống mua bán người

Kết quả trong công tác phòng, chống mua bán người; hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người trở về; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan về tình hình mua bán người ở Việt Nam và trên địa bàn Tỉnh và Thành phố Cao Bằng.

- Bảo đảm quyền của người lao động trong và ngoài nước

+ Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động (chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, bảo đảm tiền lương tối thiểu cho người lao động theo vùng, hỗ trợ điều kiện nhà ở cho người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động...).

+ Bảo đảm quyền cho người lao động làm việc ở nước ngoài (vấn đề giáo dục, định hướng người lao động làm việc ở nước ngoài đến khi hết hợp đồng; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi trở về nước...).

- *Bảo đảm quyền không bị tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo*

Quyền xét xử công bằng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế: không bị tra tấn trong điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ tạm giam, thi hành án hình sự. Vấn đề đặc xá, bảo đảm quyền của phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ. Về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ, công chức và viên chức vi phạm Công ước Chống tra tấn.

- *Kết quả triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người*

+ Thực thi các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên. Các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023 -2025, trong đó chú trọng tuyên truyền 08 nhóm ưu tiên: (1) Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân quyền gắn với đề cao luật pháp quốc tế; (2) Quyền con người trước tác động biến đổi khí hậu; (3) Chống bạo lực và phân biệt đối xử, tăng cường bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; (4) Thúc đẩy bình đẳng giới; (5) Quyền con người trong bối cảnh chuyển đổi số; (6) Quyền sức khỏe; (7) Quyền việc làm; (8) Quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và giáo dục quyền con người.

3. Kế hoạch số 292-KH/BCĐ, ngày 08/6/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

3.1. Nội dung thực hiện

3.1.1. Công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trên ba trụ cột: đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ; có cơ chế chính sách phù hợp với luật pháp quốc tế để kích thích sản xuất, tiêu dùng trong tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

- Tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng, những địa chỉ doanh nghiệp uy tín để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt trên thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhau; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền để các doanh nghiệp hiểu đúng và nâng cao trách nhiệm thực hiện các Hiệp định Thương mại khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt với hàng hóa nhập khẩu.

3.1.2. Rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Ban hành chính sách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số và khai thác có hiệu quả các sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá giới thiệu sản phẩm, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam; Chương trình “Made in Việt Nam”; Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP” ...

3.1.3. Tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng

Các địa phương, cơ quan, đơn vị có hình thức phù hợp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng tin dùng hoặc có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động.

3.1.4. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra

Xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.

3.1.5. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

3. 2. Giải pháp thực hiện

3.2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ tới nhận thức và tâm lý người sản xuất, người tiêu dùng về ưu tiên sử dụng hàng nông lâm thủy sản sản xuất trong tỉnh.

3.2.2. Nâng bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá về sự hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất.

3.2.3. Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm hàng hóa các địa phương; kết hợp giới thiệu hàng hóa đến người tiêu dùng thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch".

3.2.4. Tổ chức tập huấn, đào tạo nông dân, người sản xuất, chế biến nắm bắt tốt các yêu cầu của thị trường trên địa bàn Thành phố và trong tỉnh; thay đổi tư duy trong sản xuất, ưu tiên phát triển các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP gắn với công nhận chỉ dẫn địa lý.

3.2.5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động. Vận động người dân phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, phát hiện, tố giác các hành vi về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

4. Hướng dẫn số 1285/HD-UBND, ngày 01/6/2023 của UNND thành phố Cao Bằng về các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Cao Bằng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

4.2. Hình thức biểu dương, khen thưởng

4.2.1. Hình thức biểu dương

- Thư khen của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
- Thư khen của Bí thư Tỉnh uỷ
- Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; báo chí, phát thanh truyền hình; trang thông tin điện tử; tại các buổi gặp mặt; hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh, cấp thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

4.2.2. Hình thức khen thưởng

- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, các xã, phường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương tại đơn vị, địa phương.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương của cấp Trung ương vào dịp sơ kết, tổng kết Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

4.3. Tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm

*** Đối với tập thể:**

- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân.
- Tạo được sự chuyên biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.
- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là tổ chức Đảng phải được xếp loại Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*** Đối với cá nhân:**

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều giải pháp, sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực... đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là đảng viên phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

4.4. Tiêu chuẩn khen thưởng dịp sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

*** Đối với tập thể:** Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem xét, giới thiệu, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị có cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân.

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.

- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hằng năm, liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm trước năm khen thưởng (đối với khen thưởng sơ kết 3 năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm) xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với đơn vị có xếp loại cả chính quyền và tổ chức Đảng thì đồng thời phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

*** Đối với cá nhân:** Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.

- Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều giải pháp, sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực... đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kết quả đánh giá, phân loại đảng viên (nếu là đảng viên) hằng năm phải liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm trước năm khen thưởng (đối với khen thưởng sơ kết 3 năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

4.5. Xét chọn khen thưởng hằng năm, sơ kết và tổng kết

4.6. Số lượng khen thưởng (hằng năm, sơ kết, tổng kết):

- Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng không quá 08 tập thể và 13 cá nhân.

- Số lượng khen thưởng cấp tỉnh: Trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng cấp tỉnh, UBND thành phố xem xét, lựa chọn không quá 03 tập thể, cá nhân (trong đó có đối tượng là xóm, tổ dân phố hoặc cá nhân là nhân dân thuộc địa bàn quản lý) đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

4.7. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng: Hồ sơ đề nghị khen thưởng; tuyển trình khen thưởng; đầu mối tiếp nhận hồ sơ; thời gian nộp hồ sơ (*thực hiện theo HD theo các văn bản của cấp trên*).

5. Tin hoạt động

5.1. Thành phố Cao Bằng thực hiện tắt 100% hệ thống điện trang trí thường xuyên để tiết kiệm điện năng

Do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp cùng với hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài đã làm cho lượng nước ở các hồ thủy điện thấp hơn so với kế hoạch, và dự báo thiếu hụt nghiêm trọng này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa khô năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện. Nhằm ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán thiếu nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng vừa ban hành thông báo áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, trang trí trên địa bàn đến toàn thể Nhân dân.



Theo đó, với mục tiêu giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng so với cùng kỳ, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ thực hiện việc điều chỉnh hệ thống chiếu sáng công cộng theo chế độ tiết kiệm điện trên cơ sở cân đối đảm bảo yêu cầu cho chiếu sáng phục vụ giao thông và an ninh trật tự thực hiện việc bật đèn muộn hơn 30 phút tắt đèn sớm hơn 30 phút đến 60 phút so với chế độ vận hành.

Đối với đèn chiếu sáng đường phố không phải là trục chính, đường ngõ xóm, các khu tái định cư thực hiện cách giảm một phần ba số đèn ngay từ đầu giờ vận hành, sau 22h đêm tắt 100%; cắt giảm 50% đèn chiếu sáng tuyến đường Võ Nguyên Giáp ngay từ đầu giờ vận hành.

Đối với hệ thống chiếu sáng trong các công viên, vườn hoa vận hành tối đa không quá 50% số đèn và tắt 100% sau 22h; đối với hệ thống điện trang trí thường xuyên tắt 100%.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị Nhân dân tắt 100% điện chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h tối hằng ngày; Yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm từ 20h hằng ngày, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện; Đối với các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ điện, để chung tay tiết kiệm điện năng.

Thời gian thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố từ ngày 5/6/2023 cho đến khi có thông báo mới.

5.2. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề án "Đặt tên đường phố và công trình công cộng"

Hiện nay, Thành phố có 35 tuyến đường, phố, trong đó 8 tuyến đường, 15 tuyến phố và 12 cầu đường bộ đã được đặt tên, theo tên gọi của Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng, lãnh đạo tiêu biểu của tỉnh thời kháng chiến,

tướng lĩnh quân đội, danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử, sự kiện, địa danh lịch sử tiêu biểu và các tên gọi dân gian quen thuộc. Còn 47 tuyến đường, 25 tuyến phố và 02 công trình công cộng chưa đặt tên.

Bám sát các quy định, nguyên tắc, tiêu chí về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố và công trình công cộng Thành phố đã xây dựng đề án đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng mới trên địa bàn Thành phố. Dự kiến đề nghị đặt tên 47 tuyến đường, 25 tuyến phố và 2 công trình công cộng, theo tên các danh nhân, các anh hùng dân tộc, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Cách mạng Việt Nam là con em các dân tộc Cao Bằng có công trạng gắn với lịch sử phát triển của tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ... tên đặt cho tuyến đường, phố và công trình công cộng được lựa chọn từ nguồn Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng của tỉnh Cao Bằng.

Qua quá trình tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức Đảng, Đoàn thể, cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa và Nhân dân cho dự thảo Đề án Đặt tên đường, phố và công trình công cộng, đã có 35 ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung thông tin về các tuyến đường, phố dự kiến đặt tên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên sự cần thiết, những căn cứ pháp lý, nguyên tắc của việc đặt tên, đổi tên đường, phố. Đặc biệt, các ý kiến tập trung vào phân tích, làm rõ việc đặt tên, đổi tên đường, phố; vị trí và ý nghĩa tên đường, tên phố được đặt, sơ đồ đường, phố phải rõ ràng, cụ thể và phù hợp... qua đó khẳng định tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa dân tộc, tôn vinh các danh nhân văn hóa và cách mạng tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cho các thế hệ người dân quê hương Cao Bằng.

5.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Cao Bằng

Sáng 15/6, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

05 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đảm bảo theo kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục được duy trì và tăng trưởng; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 5.800 tấn đạt 50,5% kế hoạch và bằng 98,5% so với cùng kỳ; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt trên 157 tỷ đồng, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức lưu chuyển hàng hoá, thương mại - dịch vụ đạt gần 2.800 tỷ đồng, bằng 164,8% so với cùng kỳ trước. Dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển, Thành phố đón trên 281 nghìn lượt du khách. Tổng thu

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 13/6/2023, thu được trên 138 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị với 04 chuyên đề chính gồm: Quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, xử lý dây cáp viễn thông; xử lý các phương tiện đậu đỗ sai quy định; quản lý chó nuôi và xử lý chó thả rông; xử lý công trình vi phạm đất đai. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm so với quy định; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong 5 tháng đầu năm tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cấp Thành phố, cấp xã đạt 100%.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đảm bảo an toàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tập trung giải quyết, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án phạm pháp hình sự đạt 100%.



Quang cảnh buổi làm việc

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Đến nay, Thành phố mới chỉ có 3 tiêu chí đạt tiêu chí đô thị loại II, 12 tiêu chí còn lại vẫn đang trong quá trình triển khai thực

hiện, song dự báo sẽ gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn vốn và cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị: Đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng bố trí vốn đầu tư các công trình đã có Quyết định phê duyệt/báo cáo thẩm tra quyết toán 15 dự án đã hoàn thành; Hướng dẫn quy trình cụ thể để giải ngân dự án thu hồi đất theo quy hoạch dọc hai bên đường phía Nam Khu đô thị mới và quy hoạch khu đô thị Sông Hiến; Xem xét, bố trí kinh phí 3,9 tỷ đồng để Thành phố có thể hoàn thành giải phóng mặt bằng công trình xử lý điểm đen ngã tư Nà Cáp, phường Sông Hiến và bàn giao cho Cục đường bộ Việt Nam để thi công công trình; Xem xét, bố trí kinh phí cho Thành phố thực hiện lập đồ án Quy hoạch phân khu các phường, xã, cắm mốc giới theo quy hoạch, lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, lập chương trình phát triển đô thị Thành phố và Đề án quản lý cây xanh đô thị, Đề án khai thác, quản lý bãi đổ thải; Đề nghị quan tâm bố trí kinh phí để Thành phố triển khai thực hiện Đề án truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông.



Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực, cố gắng của Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Đề nghị các sở, ngành của tỉnh tập

trung phối hợp với Thành phố để giải quyết các đề xuất kiến nghị của Thành phố. Đối với các kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh các dự án, thực hiện tất toán các công trình, dự án, bố trí kinh phí đã được phê duyệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí về mặt chủ trương và đề nghị Thành phố phối hợp với Sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Riêng đối với dự án đập dâng nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đây là dự án hết sức quan trọng, tạo cảnh quan đô thị, thu hút đầu tư và du lịch, đề nghị Thành phố phối hợp với các sở, ngành xác định phương án tối ưu và tập trung nguồn lực để sớm triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Thành phố cần tập trung rà soát lại các khoản thu, địa chỉ thu để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu được giao; Tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số; Chú trọng làm tốt công tác quản lý đô thị, giữ môi trường xanh, sạch, đẹp; Đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc địa bàn không để bị động, bất ngờ...



Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh kiểm tra tại Dự án kè sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo

Trước đó, Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện tại một số công trình, dự án: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng; Kè sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo; Dự án kè bờ trái Sông Hiến; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến; Dự án đường vào khu khai thác vật liệu tại xã Chu Trinh và Dự án đập dâng nước tại phường Tân Giang.

.